



สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-ประเทศมาเลเซียพบหญิงตั้งครรภ์รายแรกที่ติด เชื้อไวรัสซิกาแล้ว เป็นหญิงตั้งครรภ์ อายุ ๒๗ ปี ถือเป็นผู้ติดเชื้อรายที่สามของประเทศ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าได้รับเชื้อมาจากที่ไหน ส่วนที่ประเทศสิงคโปร์มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มขึ้นเป็น ๒๗๕ ราย</p> <p>- ขณะนี้องค์การอนามัยโลก (ยู) ออกประกาศแนวป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา โดยเตือนให้ผู้ชายและผู้หญิง ที่เดินทางไปยังที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ควรจะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรืองดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แม้ว่า จะไม่มีการแสดงอาการใดๆ ก็ตาม</p> <p>- ขณะที่ผลวิจัยใหม่ในหนูทดลอง โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ รีพอร์ตส์ พบว่าไวรัสอาจแพร่เชื้อผ่านทางน้ำตา</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>เอ็กเซอร์เกมส์ สำหรับผู้สูงอายุ</b></p> <p>ระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษ หรือเอ็นเอชเอส พยายามหาวิธีช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก หรือข้อเข่า ซึ่งส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก ล่าสุดเอ็นเอชเอส นำเทคโนโลยีเกมที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ เอ็กเซอร์เกมส์ช่วยเสริมทักษะด้านการทรงตัว และทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจมากขึ้น</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>นักวิจัยเผยทารกที่เกิดด้วยวิธีผ่าท้องคลอดอาจเสี่ยงจะเป็นโรคอ้วนมากกว่า</b></p> <p>ผลงานวิจัยที่ศึกษาจากกลุ่มคนจำนวนมากชี้ว่าทารกที่เกิดด้วยวิธีผ่าท้องคลอดนั้นอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าที่นอนในครรภ์ด้วยกันที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติ นักวิจัยซึ่งเขียนรายงานเรื่องนี้ไว้ในวารสารการแพทย์ JAMA Pediatrics กล่าวว่านี่อาจเป็นเพราะทารกที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติผ่านทางช่องคลอดมีโอกาสได้รับแบคทีเรียที่ดีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการรับประทานอาหารเมื่อเติบโตขึ้น ในการศึกษาชิ้นนี้นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด ซึ่งร่วมทำงานกับนักวิจัยจากสถาบันอื่น พบว่าทารกที่คลอดด้วยวิธีการผ่าท้องมีโอกาสมากกว่าคนอื่นถึง ๓๕% ที่จะเป็นโรคอ้วน ทั้งนี้ เป็นการประเมินโดยตัดปัจจัยอื่น ๆ เช่น น้ำหนักตัวและอายุของมารดาออกไปแล้ว ส่วนในครรภ์ที่มีลูก ๆ คลอดด้วยวิธีธรรมชาติด้วยนั้น จะพบว่าลูกคนที่คลอดด้วยการผ่าท้องมีโอกาสมากกว่าที่นอนถึง ๖๔% ที่จะเป็นโรคอ้วน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยไม่ได้ชี้ชัดว่าการคลอดด้วยการผ่าท้องเป็นต้นเหตุของโรคอ้วน และไม่ได้อธิบายว่าโรคอ้วนเกี่ยวข้องกับการคลอดด้วยการผ่าท้องอย่างไร นักวิจัยเพียงคาดคะเนว่าน่าจะเป็นเพราะทารกทั้งสองกลุ่มได้รับจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้แตกต่างกัน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>จริงหรือไม่ที่ผู้หญิงกลุ่มเดียวกันมักมีประจำเดือนพร้อม ๆ กัน?</p> <p>รศ.อเล็กซานดรา อัลแวร์ญ จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ศึกษาเรื่องนี้โดยอ้างอิงงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า ผู้หญิงกลุ่มเดียวกันมักมีประจำเดือนในช่วงเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยอันโด่งดังของ ดร.มาร์ธา แมคคลินต็อก ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ในปี ๑๙๗๑ โดยเก็บข้อมูลนักศึกษาหญิงชาวอเมริกัน ๑๓๕ คน และพบว่าผู้หญิงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีประจำเดือนช่วงเดียวกับเพื่อนร่วมชั้น หรือเพื่อนร่วมหอพัก มากกว่าผู้หญิงอื่นที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน ดร.แมคคลินต็อก ตั้งข้อสันนิษฐานว่า ปรากฏการณ์นี้อาจเป็นเพราะผู้หญิงที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมักมีปฏิกริยาตอบสนองต่อฟีโรโมนที่ร่างกายแต่ละคนหลั่งออกมา ซึ่งอาจเป็นกลไกความร่วมมือตามธรรมชาติของผู้หญิง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชายที่เป็นผู้นำกลุ่มมีเพศสัมพันธ์และผลิตทายาทกับผู้หญิงหลาย ๆ คนในกลุ่ม เนื่องจากผู้หญิงเหล่านี้จะไซค์ตกพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม รศ.อัลแวร์ญ มองว่า งานวิจัยดังกล่าวของ ดร.แมคคลินต็อก อาจมีจุดบกพร่องและไม่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ แต่กลับเป็นงานวิจัยที่โด่งดัง เพราะออกมาในช่วงคริสต์ทศวรรษ ๑๙๗๐ ซึ่งเป็นช่วงที่แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) กำลังแบ่งบาน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ผู้ขับขี่สูงอายุมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าคนหนุ่ม</p> <p>งานวิจัยชิ้นล่าสุดของมหาวิทยาลัยสวอนซี ชี้ว่าผู้ขับขี่รถยนต์ที่อยู่ในวัยราว ๗๐ ปี ไม่ใช่ผู้ใช้รถที่อันตรายอย่างที่หลายฝ่ายเคยเข้าใจกัน ทั้งยังมีแนวโน้มจะประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่าผู้ขับขี่ชายอายุ ๑๗-๒๑ ปี ราว ๓-๔ เท่าตัว มีการนำเสนองานวิจัยชิ้นนี้ในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์อังกฤษในเมืองสวอนซี โดย ศ.ชาร์ลส์ มัสเซลโลว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการผู้สูงอายุ ศึกษาเรื่องนี้โดยวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน และพบว่า ผู้ชียานพาหนะวัยชราและวัยหนุ่มสาวมักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยพบว่าคนหนุ่มอายุ ๑๗-๒๑ ปี มักประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของตนเอง โดยไม่มีรถคู่กรณี เช่น อุบัติเหตุจากการขับเร็วเกินไป หรือสูญเสียการควบคุมรถมากกว่า ขณะที่ผู้ขับขี่วัยชรามักเกิดอุบัติเหตุ เมื่อตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการเฉี่ยวชนเล็กน้อย และมักมีคู่กรณีเป็นผู้ขับขี่สูงวัยเช่นกัน เพราะคนวัยนี้มักมีความผิดพลาดในการขับขี่คล้าย ๆ กัน โดยการศึกษาพบว่า ผู้ขับขี่ยานพาหนะในวัยราว ๗๐ ปี มักเกิดอุบัติเหตุช่วงเลี้ยวขวา และช่วงแซงรถยนต์คันอื่น ศ.มัสเซลโลว์ บอกว่าสาเหตุที่ผู้ขับขี่วัยชราไม่เกิดอุบัติเหตุบ่อยกว่าคนหนุ่ม ก็เพราะสภาพร่างกายที่ถดถอยลงทำให้คนชรามักใช้ความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ โดยมักขับรถช้าลง เว้นระยะห่างระหว่างรถมากขึ้น รวมถึงเลือกนำรถออกขับในช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสม และการจราจรไม่คับคั่ง</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ. เล็ง!!ขยายการประชุมทางไกล ระบบวิดีโอ ลงพื้นที่ระดับอำเภอ</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานในระบบบริการสาธารณสุขของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินงานใน ๓ ประเด็นหลักๆประเด็นแรก คือการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ คือ การประชุมทางไกล ระบบ วิดีโอ หรือVideo conference ประเด็นที่สองคือการพัฒนาด้านอุปกรณ์ เครือข่าย ความสามารถในการเขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาผนวกกรวมเป็นรูปแบบการให้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย และประเด็นที่สาม คือ การต่อยอดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆให้สามารถเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจหรือไทยแลนด์ ๔.๐</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้ฉี่กา</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝนทำให้จำนวนยุงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา พบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ต้นปี จนถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยแล้ว ๓๕,๘๗๒ ราย เสียชีวิต ๒๘ ราย โดยภาคเหนือและภาคใต้มีอัตราป่วยสูง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมออนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ตามมาตรการ ๓ เก็บ "เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ" และ ๕ ส. ป้องกัน ๓ โรค คือไข้เลือดออก ไข้ฉี่กา และไข้ปวดข้อยุงลาย</p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสฉี่กา	-
ประเทศ	<p>สธ.ยันไม่มีเชื้อสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่แน่หลักๆ.ป้องกันเผยตั้งแต่ต้นปีเจอเจ้าตูบต้องสงสัยถูกส่งหัวตรวจ๒๗๙ราย</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ในกรณีพบผู้เสียชีวิตจากการถูกสุนัขกัดที่ จ.ปทุมธานี ว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรค สธ. ได้ส่งทีมสอบสวนลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีอาการคล้ายโรคใช้สมองอักเสบ ซึ่งจะต้องรอผลที่แน่ชัดอีกครั้ง ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน เพราะเกรงข้อมูลจะคลาดเคลื่อน ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนที่เลี้ยงสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสม่ำเสมอ ข้อมูลสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ๗ ราย ส่วนมากพบในภาคใต้ ดังนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒ ราย และตาก ระยอง สมุทรปราการ สงขลา ศรีสะเกษ จังหวัดละ ๑ ราย ขณะนี้ สธ.ได้ระบุให้โรคพิษสุนัขบ้าเป็น ๑ ในโรคที่ต้องเฝ้าระวัง และรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ หากพบมีผู้ป่วยต้องแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบทันที</p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยติดเชื้อพิษ สุนัขบ้า	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สปลา-ขนาด ๑,๗๐๐ แห่งเปิดบริการตามปกติ</p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ระหว่างที่รอพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ สบส.ได้มอบหมายให้กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้ง ๓ ประเภท ได้แก่ สปลา ขนาดเพื่อสุขภาพ และขนาดเพื่อเสริมความงาม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวนกว่า ๑,๗๐๐ แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรฐานที่ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ กำหนดไว้ ๕ ด้าน คือ สถานที่ ผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการ การบริการ และความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้สถานประกอบการทุกแห่งที่ได้รับใบรับรองจาก สบส.มาก่อนหน้ายังสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ</p>	-	-
ประเทศ	<p>เร่งรณรงค์ทั่วประเทศ.กำจัดลูกน้ำ-ยุงลาย</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน สธ.ว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนส่งผลให้ยุงเพิ่มจำนวนมากขึ้น ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา พบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พบผู้ป่วยแล้ว ๓๕,๘๗๒ ราย เสียชีวิต ๒๘ ราย ในจำนวนนี้ภาคเหนือและภาคใต้มีอัตราป่วยสูง จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมออนามัย อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการ ๓ เก็บ "เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ" และ ๕ ส. ป้องกัน ๓ โรค คือ ไข้เลือดออก ไข้ฉี่กา และไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้สำรวจทุกจุดที่มีน้ำขัง เช่น ถังเก็บน้ำ ตุ่มน้ำ แจกัน อ่างบัว จานรองกระถางต้นไม้ จานรองขาตุ้ ทั้งในบ้าน บริเวณบ้าน สถานที่ทำงาน ที่สาธารณะต่างๆ ทำต่อเนื่องทุก ๗ วัน</p>	<p>ณ วันที่ ๘ ก.ย.๕๙ จ.พิจิตร พบผู้ป่วย ๒๕๖ (๒๙.๘๘ ต่อ ปชก.แสนคน) จำนวน ผบ.ไม่กินคำ Median ๕ ปีราย สปีดาร์ (ยกเว้น อ.บึง นาราง)</p>	-
ประเทศ	<p>เด็กหญิงป.๕ทั่วประเทศ.เตรียมตัวฉีดวัคซีน'มะเร็งปากมดลูก'</p> <p>นพ.อำนวยการ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้นำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี ๒๕๖๐ เพราะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง ถือเป็นวัคซีนตัวที่ ๑๑ ในรอบ ๑๗ ปี นอกจากนี้ สบสช. ได้เตรียมที่จะขยายสิทธิประโยชน์ด้านวัคซีนสำหรับเด็กเพิ่มเติม โดยจัดทำคำของบประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อรองรับการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในสิทธิบัตรทองเรียบร้อยแล้ว</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>หมาจรจัด ๔๐% มีเชื้อบ้า</p> <p>นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า สุนัขจรจัด ๔๐% มีเชื้อพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ โดยกรณีนายอมรนต์ย์ น้านวนล ผู้ขับขีจักรยานยนต์รับจ้างชอยวัดบางนาโน ถูกสุนัขกัดและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตนั้น เป็นเชื้อพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ปกติ ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ กรณีที่มีข้อสงสัยว่าถูกกัดมานานนับเดือน ทำไมจึงเพิ่งเสียชีวิตนั้น สาเหตุเกิดจากร่างกายรับไวรัสเข้าไปแล้วไวรัสมีการเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม ทำให้อาจจะหาเชื้อไม่พบ และไม่แสดงอาการ แต่เมื่อเชื้อไวรัสเดินทางเข้าสู่สมองจึงปรากฏอาการและเสียชีวิต นอกจากนี้ เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ยังสามารถฝังตัวและแสดงอาการในระยะเวลาที่ต่างกัน บางคนแสดงเชื้อในเวลา ๕ วัน บางคนเชื้อฝังเป็นเดือน บางคนเป็นปี ในประเทศไทยเคยพบฝังตัวนานที่สุด ๒ ปี ในต่างประเทศเคยพบนานถึง ๘ ปี</p>	-	-
ประเทศ	<p>กัญชา</p> <p>นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า ปัจจุบันกัญชายังจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษใน ประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และ อย. ยังไม่มีการรับรองให้ใช้กัญชาหรือรับขึ้น ทะเบียนยาจากกัญชา แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยทางวิชาการในคนเพียงพอ ที่จะยืนยันว่าสามารถรักษา โรคมะเร็งได้</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>เด็กหญิงหัวเล็กลำตัวแคระแกร็น</p> <p>- ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากชาวบ้านว่า พบเด็กหญิงหัวเล็กลำตัวแคระแกร็น เป็นลูกชาวไทยใหญ่ พักอยู่ ต.หนองจ่อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แม่เด็ก ชื่อ นางมูล ไม่มีนามสกุล อายุ ๓๐ ปีเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติพม่า ขณะ ตั้งครรภ์นั้นพักอยู่ที่หมู่บ้านสันคยะยอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของไวรัสซิกา ระหว่างที่อยู่ หอพักถูกยุงกัดบ่อยมาก และไม่ได้ฝากครรภ์ ต่อมาคลอดลูกที่ รพ. นครพิงค์ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลูกที่เกิดมาเป็น ผู้หญิงร่างกายแคระแกร็น ลำตัวเล็ก และศีรษะเล็ก หมอบอกเพียงว่า เด็กมีร่างกายผิดปกติเท่านั้น หลังออกจาก รพ.ได้ ย้ายมาอยู่หอพักที่ใหม่ที่พักอยู่ปัจจุบัน และแพทย์นัดให้พาลูกไปตรวจที่ โรงพยาบาลทุกเดือน เด็กมีร่างกายแข็งแรงดี แต่การพัฒนาทางสมองอาจจะช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ญาติสงสัยการเสียชีวิตจากใช้สมองอ๊กเสบ</p> <p>-ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำศพนายทวีศักดิ์ ทรัพย์สมุทร อายุ ๒๓ ปีที่ถูกสุนัขกัดเสียชีวิต หลังเข้ารับรักษาตัวที่รพ.ปทุมธานีได้เพียง ๑ วัน</p> <p>-นพ.วรวิทย์ ไวยวุฒิผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวชเชี่ยวชาญ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ตรวจสอบพบผู้ตายถูกสุนัขกัดเสียชีวิตเป็นศพติดเชื้อ ไม่สามารถผ่าชันสูตรศพได้ คาดว่าเป็นเชื้อที่รุนแรง ไม่มีอำนาจคัดสิ้นใจในการผ่าศพ ต้องใช้หลักการควบคุมและป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ต้องให้วัคซีนกับผู้ที่จะ ดำเนินการผ่า เนื่องจากเป็นพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ จึงส่งศพไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการวินิจฉัย และ วิเคราะห์โรคอย่างละเอียด</p> <p>- นพ.สุรคัม สุขประเสริฐ รอง ผอ.รพ.ปทุมธานีกล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานจะตรวจสอบรายละเอียดการเสียชีวิตของ ผู้ตายอีกครั้ง</p> <p>-ด้านมารดานายทวีศักดิ์ ผู้เสียชีวิตยืนยันว่า ลูกชายไม่ได้ถูกสุนัขหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ กัดตาม เพียงแต่เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๙ มีอาการตัวร้อนเป็นไข้จึงได้พามารักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรี ซึ่งได้เจาะเลือดไปวินิจฉัยและบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่และให้ยาแก้ปวด ยาฆ่าเชื้อ และอีกชนิดหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นยาอะไร ต่อมาวันที่ ๔ ก.ย.๕๙ อาการไม่มีดีขึ้น จึงได้ พาไปรักษาที่รพ.สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี (มศว.) ซึ่งแพทย์ วินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ตนได้ขอร้องให้รักษาลูกตนเองด้วย แต่แพทย์บอกว่าเตียงเต็มไม่สามารถที่จะรักษาได้และส่งตัวมาที่โรงพยาบาลธัญบุรี และโรงพยาบาลธัญบุรี ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลปทุมธานี และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๖ ก.ย.ที่ผ่านมา</p> <p>-ที่สาวผู้ตายสงสัยว่า ในเมื่อโรงพยาบาลปทุมธานีได้ระบุการเสียชีวิตว่าเป็นโรคใช้สมองอ๊กเสบ แต่ทำไมต้องส่งมา ชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกครั้ง ในเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ย้ายมาทั้งหลายโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีแพทย์ที่จะรักษาได้ แต่เวลานี้จะเก็บศพไว้ชันสูตรเพื่ออะไร อยากให้ทางแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเรื่องนี้ออกมา ชี้แจงด้วย และไม่ได้เป็นโรคสายพันธุ์ใหม่อย่างที่หลายคนเข้าใจกัน และเสนอข่าวออกไปแล้วนั้น</p>		





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>รถกระบะชนท้ายรถตู้รับส่งนร.พิจิตร เจ็บ ๖ ราย</p> <p>เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.วชิรบุรีมีพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เร่งตรวจสอบ และ ให้การช่วยเหลือ นักเรียน หลัง จากที่เกิดเหตุ รถยนต์กระบะ ชน รถตู้รับส่งนักเรียน ที่ บริเวณ ถนนสาย เอเชีย ๑๑๗ บริเวณก่อนถึงบริเวณแยกปลวกสูง อำเภอวชิรบุรี จังหวัดพิจิตร โดยในที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ตู้ ไทโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๑๗๑๒ พิจิตร ซึ่งเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนของโรงเรียน อนุบาลพุทธชาด ด้านท้ายรถพังยุบ กระงกด้านหลังแตก โดยด้านหลังพบ รถยนต์กระบะ ฮีซูซุ สีบรอน หมายเลขทะเบียน บบ ๔๒๘๐ พิจิตร ที่ชนผัดมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมา จำหน่ายในจังหวัดพิจิตร ด้านหน้าพังยุบ ถึงตัวเครื่อง ส่งผลทำให้นักเรียน ที่โดยสารบนรถตู้รับส่งนักเรียน บาดเจ็บ จำนวน ๖ ราย ทางเจ้าหน้าที่ กู้ภัย เร่งนำส่งรักษา ตัวที่โรงพยาบาลวชิรบุรี โดยทางด้านนายอุทัย บุญเกิด คนขับรถตู้รับส่งนักเรียน เล่า ว่า ได้รับนักเรียนออกจากโรงเรียน หลังเลิกเรียน ซึ่งได้ออกจากโรงเรียนไม่ถึง ๒๐๐ เมตรแล้วขับมาตามถนน กำลังเข้าเกียร์ ๔ ได้รู้สึกถึงแรงกระแทกและเสียงชนมาจากด้านหลัง เคราะห์ดี เด็กนักเรียนที่โดยสารมากับรถบาดเจ็บเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่ศีรษะแตก ปากแตก และ เจ็บขาจากแรงกระแทก เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการนำรถทั้งสองคันและคนขับรถตู้โดยสารและคนขับรถกระบะทำการสอบสวนถึงสาเหตุการชน โดยเบื้องต้นคาดว่า รถกระบะได้ขับกระชกขึ้นซิดและเป็นจังหวะที่รถตู้โดยสารนักเรียนกำลังเปลี่ยนเกียร์ จึงเป็นเหตุให้รถชนลอคตัว ส่งผลทำให้เบรกไม่ทัน เกิดการชนท้ายในที่สุด และส่วนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ ทางแพทย์โรงพยาบาลวชิรบุรี ได้ทำแผลและให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว</p>	-	<p>มอบหมายทีม SRRT</p> <p>คสอ.วชิรบุรีมีสวนเบื้องต้นการเกิดอุบัติเหตุพร้อมรายงานผลให้ทราบ</p>

สืบ  ทราบ  
 รศท  สจค  
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
 ดำเนินการ *SRRT ๑๖/๙*  
 ประสาน *๑๖/๙*

(นายวิวัฒน์ คำเทัญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
 ๙ ก.ย. 2559